



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๓๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๔๐๖

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุช สวอคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	แจ้งผู้ใช้บริการ ร้านอาหารบริเวณ หลังพาด้าปิ่นเกล้า ติดต่อ กทม.ด่วน	ข่าวสด, mgronline, sanook, innnews, matichon, thairath, naewna, dailynews, siamrath, khaosod, thaiptost, thansettakij, banmuang, bangkokbiznews, prachachat, posttoday, tnews.teenee, js๑๐๐, sondhitalk, thaich๘, bit.ly, facebook.com, twitter.com, youtube.com	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ว่า กทม.ขอให้ประชาชนที่ไปใช้บริการที่ร้านอาหาร ๒ ร้าน ดังต่อไปนี้ คือ ร้านอีสานกรองแก้ว ปิ่นเกล้า และร้านอาหารน้องใหม่พลาซ่า (น้องใหม่คาราโอเกะ) บริเวณซอยอยู่อมสิน ด้านหลังห้างพาด้าปิ่นเกล้า ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๖ ธ.ค.๖๓ ติดต่อไปยังสำนักอนามัย กทม.โดยด่วน เนื่องจาก ตรวจพบว่า พนักงานในร้านอาหารดังกล่าวบางรายมีการติดเชื้อโควิด-๑๙ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓๒๓๙๓, ๐๒-๒๐๓๒๓๙๖ เพื่อนัดหมายตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่อง - มาตรการเชิงรุกในการสอบสวน โรคเพื่อป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และ ต่อเนื่อง รวมทั้ง รณรงค์ขอความร่วมมือ เจ้าของสถานประกอบการ ตรวจคัดกรองแรงงานต่างชาติ ผ่านทาง BkkCovid-๑๙ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด
๒	เปิดจุดบริการ ประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	matichon, twitter.com	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวภายหลังเปิดจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๔ ภายใต้อำนาจ การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” บริเวณปิ่นเกล้า	<u>ด้านบวก</u> - เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อ อำนวยความสะดวกและดูแล	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดจุด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	ริมนถนนบรมราชชนนี ขาออก		ศาลเท็กซ์ (ดาวโต) ถ.กาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดสกัดและจุดคัดกรองบุคคลต่างตัวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-๑๙ บริเวณ ถ.บรมราชชนนีขาเข้าได้สะพานต่างระดับ ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ ว่า การเปิดจุดบริการประชาชนเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา สอดคล้องกับการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน กทม. ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งในปีนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งรัฐบาลและ กทม. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องและคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและประชาชน	ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนรักษาวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
๓	มอบเครื่องดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย สนับสนุนภารกิจ สำนักงานเขต	m๒fnews	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวภายหลังส่งมอบเครื่องดับเพลิงให้แก่สำนักงานเขต ว่า กทม. โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ได้ดำเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต โดยจัดซื้อเครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้งและเครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดเคมีสูตรน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถดับไฟได้หลายประเภท เพื่อมอบให้แก่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต นำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบด้วย (๑) เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖.๘ กก. จำนวน ๔๑,๑๑๓ เครื่อง (๒) เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดเคมีสูตรน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ลิตร จำนวน ๕,๖๗๐ เครื่อง สำหรับการส่งมอบแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ - ๒๔ ม.ค. ๖๔ ระยะที่ ๒ คาดจะเริ่มแจกจ่ายประมาณเดือน ก.พ. ๖๔ และระยะที่ ๓ คาดจะเริ่มแจกจ่ายประมาณเดือน มี.ค. ๖๔	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการส่งมอบเครื่องดับเพลิงให้แก่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
๔	วางมาตรการด้าน งานทะเบียน ป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙	mgronline, tna.mcot, ryt๙, kaohoon, thebangkokinsight,	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพฯ โดยในสถานการณ์ดังกล่าวฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - วางมาตรการการให้บริการด้านงานทะเบียน เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาจับ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ช่องทางระบบจองคิวออนไลน์ เพื่อรับ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thansettakij	มารับบริการจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด กทม.จึงขอจัดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย รวมทั้งจัดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป สำหรับการให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ จะกำหนดจำนวนผู้รับบริการให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ระบบจองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ เลือกวัน เวลา และสถานที่ใช้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการและประหยัดเวลาในการเดินทาง	บริการ	บริการด้านงานทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อลดความหนาแน่นของผู้มารับบริการ
๕	บ๊ิกคสิ่นนึ่งตลาดสดย่านบางแคป้องกันโควิด-๑๙	siamrath, komchadluek, mbfnews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ล้างตลาดต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๖๔ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ว่า สำนักงานเขตบางแค พร้อมด้วยผู้ประกอบการ เจ้าของแผง และผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ร่วมกันดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นในความสะอาดและความปลอดภัยการใช้บริการตลาดสดย่านบางแค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีการ Big Cleaning ล้างตลาดต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๖๔ ในย่านตลาดสดเขตบางแค ประกอบด้วย ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดสิริเศรษฐนันท์ และแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนที่จะมาใช้บริการ	ด้านบวก - จัดกิจกรรมบ๊ิกคสิ่นนึ่งตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๖	จัดทำศูนย์สุขชุมชน ร่วมดูแลสุขนั้ขจรจัดในพื้นที่	แนวหน้า, naewna	- นายวินทร์ ศิรินาค ร.ป.ท. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาศูนย์พักพิงสุขนั้ขจรจัดเพิ่มเติมพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า จากการสำรวจพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีสถานที่เหมาะสม สำนักงานเขตและสำนักอนามัยได้ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสุขนั้ขจรจัด โดยทำศูนย์สุขนั้ขชุมชน ทำความตกลงให้คนในชุมชนที่รักสุขนั้ขช่วยกันดูแล ปัจจุบันกลุ่มคนรักสุขนั้ขได้มีส่วน	ด้านบวก - แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขนั้ขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขนั้ขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้ง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ร่วมช่วยดูแลสุนัขจรจัดให้มีสุขภาพดีหาบ้านให้ และมีประชาชนนำสุนัขไปเลี้ยงแล้วหลายตัว</p> <p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันที่คลินิกสัตว์แพทย์กรุงเทพมหานครทั้ง ๘ แห่ง และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตลอดปี ๖๓ พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ ๕๐ เขต และจดทะเบียนฉีดไมโครชิพฟรี ขณะนี้มียอดรวมจดทะเบียนทั้งสิ้น ๑๐๙,๖๕๒ ตัว</p>		<p>การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนและบริการอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๗	<p>แจ้งรายละเอียดสถานบริการที่สั่งปิดและให้ปรับเป็นร้านอาหารได้</p>	<p>แนวหน้า, dailynews</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมาตรการปิดสถานบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ - ๔ ม.ค. ๖๔ ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถปรับรูปแบบสถานบริการเป็นร้านอาหารได้โดย กทม.ได้ให้คำจำกัดความของร้านอาหาร กรณีสถานบริการที่ กทม.สั่งปิดและให้ปรับเป็นร้านอาหาร ดังนี้ (๑) ต้องไม่มีพื้นที่เต้น (๒) ต้องไม่มีการปรนนิบัติลูกค้า (๓) ต้องไม่มีบริการ ฮาบ อบ นวด ยกเว้น นวดแผนไทย และ (๔) กรณีมีการแสดงดนตรีสดต้องไม่ยอมให้นักร้อง หรือนักแสดงไปเต้นกับลูกค้า และต้องปิดก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. ส่วนการจัดสถานที่แสงสีจะใช้เกณฑ์ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อ ๑๓ ซึ่งต้องมีไฟสว่างมองเห็นได้ในระยะ ๑.๕ เมตร หากมองไม่เห็นลูกค้าจะเข้าเกณฑ์เป็นสถานบริการ ทั้งนี้ ทุกสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซาวน่า หรืออื่นๆ จะใช้หลักเกณฑ์และแนวทางนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามแนวทางที่วางไว้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามตรวจสอบสถานบริการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>
๘	<p>พิจารณาใช้พื้นที่เขตประเทศเก็บซากกรด</p>	<p>แนวหน้า</p>	<p>- นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผอ.สำนักเทคนิค (สนท.) กทม. กล่าวกรณีประชาชนแสดงความชื่นชมโครงการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และตั้งข้อสังเกตควรกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบหน่วยงานที่ผ่านมา สนท.ได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์แล้ว จำนวน ๗๒๑ คัน จากจำนวนทั้งสิ้น ๘๑๙ คัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>- จัดระเบียบการจอดทิ้งซาก</p>	<p>- สำนักเทคนิค สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนน หรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			ในการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ได้รับการสนับสนุนรถยกและรถบรรทุกจากกองโรงงานช่างกล และสำนักสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีอุปสรรค เช่น ไม่มีรถยกและรถบรรทุกซากยานยนต์ รวมทั้งไม่มีสถานที่เก็บรักษา ซึ่งผู้บริหาร กทม. ได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในเขตประเวศ เพื่อก่อสร้างสถานที่เก็บซากยานยนต์เป็นส่วนกลางของกรุงเทพฯ ส่วนการจัดการรถยกและรถบรรทุก ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจัดซื้อ คาดจะแล้วเสร็จในต้นปี ๖๔	รถยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่	กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชน ไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์